

Số: 1500 /BC-CAH

Bù Đăng, ngày 16 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

### Giải trình tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện Công văn số 77/HĐND, ngày 05/12/2019 của HĐND huyện Bù Đăng về việc chuẩn bị báo cáo giải trình tại phiên chất vấn kỳ họp thứ chín, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công an huyện Bù Đăng báo cáo giải trình như sau:

**1. Giải trình nội dung thứ nhất:** *Tình hình tội phạm ma túy hiện nay có chiều hướng gia tăng, hình thức sử dụng, buôn bán rất tinh vi và phức tạp. Mặc dù lực lượng Công an phối hợp lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này, song hiệu quả chưa cao..., đã gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân. Vậy trách nhiệm của ngành Công an và giải pháp cụ thể nào để đấu tranh với loại tội phạm ma túy trong thời gian tới thật sự hiệu quả.*

- Đối với công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bù Đăng phải nói rằng trong thời gian qua, Công an huyện Bù Đăng đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải để phòng ngừa, đấu tranh và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, như:

+ Trong công tác tham mưu: Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức triển khai các giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy như: Kế hoạch số 126/KH-UBND huyện Bù Đăng, ngày 20/11/2017 về việc thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện Bù Đăng về việc thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác Phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” trên địa bàn huyện Bù Đăng đến năm 2020; hàng năm đều tham mưu Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy, hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”, phát động “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và tổ chức lễ phát động ra quân rất long trọng, chu đáo thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

+ Công an huyện luôn xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; các kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an huyện; thường xuyên chỉ đạo, triển khai đôn đốc Công an các xã, thị trấn tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ các đối tượng. Đặc biệt, trước thực trạng tình hình tội phạm ma túy phức tạp tại khu vực làng Mông thuộc xã ĐăkNgo, huyện Tuy Đức, tỉnh ĐăkNông giáp ranh với huyện Bù Đăng, Công an huyện Bù Đăng đã thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, tuần tra, mật phục để truy quét; phối hợp với Công an huyện Tuy Đức tổ chức đấu tranh; ban hành quy chế phối

hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữa 2 đơn vị (Quy chế phối hợp số 728/QCPH, ngày 03/8/2018 giữa Công an Tuy Đức và Công an Bàn Đăng; xây dựng kế hoạch số 756/KH-CAH, ngày 20/6/2019 về phối hợp triệt phá các tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy giữa Công an huyện Bàn Đăng với Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên địa bàn, tính riêng trong năm 2019 đã tổ chức được 17 lượt tuyên truyền, thu hút 3.914 lượt người tham gia (gồm học sinh, đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh ở các xã, thị trấn phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện), treo 50 băng rôn, 2.490 tờ rơi, phát trên hệ thống phát thanh huyện được 900 phút về PCMT.

+ Công tác đấu tranh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: Theo thông kê từ năm 2017 đến nay lực lượng phòng, chống ma túy Công an huyện Bàn Đăng đã triệt phá được 85 vụ, bắt 109 đối tượng về các tội tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 157 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (2017 đã triệt phá được 23 vụ, bắt 27 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 32 đối tượng; 2018 đã triệt phá được 29 vụ, bắt 38 đối tượng, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 64; 2019 đã triệt phá được 33 vụ, bắt 44 đối tượng về các tội tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 61 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); phát hiện lập 584 hồ sơ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/CP; tham mưu xử phạt hành chính theo Nghị định 167/CP 73 đối tượng với số tiền 54.750.000đ (bảy mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

- Tuy nhiên, hiện nay thực trạng tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, lý do là:

+ Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, chúng bằng mọi cách để trốn tránh, đối phó với lực lượng Công an như: Về phương thức, thủ đoạn mua bán, chúng chỉ mua, bán ma túy cho những người mà chúng quen biết hoặc do những người quen biết giới thiệu; khi tiến hành giao dịch mua bán chủ yếu qua điện thoại, chuyển phát nhanh, khi tiến hành giao nhận ma túy thì hết sức cảnh giác, *thường xuyên thay đổi địa điểm* giao nhận ma túy cũng như cách thức giao nhận và chọn những địa điểm trống trải rất khó cho việc bố trí mai phục của lực lượng Công an; các đối tượng lấy tiền ở một địa điểm rồi sau đó chỉ người mua đến một vị trí khác để lấy ma túy hoặc chuyển tiền qua ATM...

+ Công tác bắt, đưa đối tượng đi Cai nghiện bắt buộc còn gặp nhiều khó khăn: Từ năm 2017 đến nay, Công an huyện Bàn Đăng đã lập hồ sơ đưa đi CNBB 157 đối tượng; tuy nhiên chỉ mới bắt, đưa đi CNBB được 98 đối tượng, hiện còn ngoài xã hội 59 đối tượng đã có quyết định của TAND huyện nhưng vẫn chưa thể thi hành được vì lý do cơ sở cai nghiện tỉnh Bình Phước quá tải không thể tiếp nhận. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng tội phạm ma túy còn phức

tạp như cử tri phản ánh vì số này còn ngoài xã hội sẽ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, **ngáo đá**, trộm cắp tài sản...

+ Có một bộ phận người dân có tâm lý lo sợ bị trả thù nên khi phát hiện tội phạm ma túy không dám trình báo với cơ quan Công an, chính quyền địa phương nên cũng gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống với loại tội phạm này.

+ Ngoài ra, phải nói rằng một số thành viên của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTO huyện; một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương thiếu trách nhiệm, chưa thật sự quan tâm, chưa thấy được chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy của đơn vị mình, coi đây là nhiệm vụ của riêng ngành Công an.

- Trước thực trạng tình hình trên, trong thời gian tới Công an huyện Bù Đăng sẽ triển khai những giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy như sau:

+ Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trong đó tập trung tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện, BCĐ PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ huyện chỉ đạo, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị từ huyện, đến cơ sở tích cực phối hợp, tham gia công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

+ Tăng cường các hình thức tuyên truyền về hậu quả tác hại của chất ma túy một cách sinh động; tăng cường phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy ở những địa bàn trọng điểm để nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa, đồng thời mạnh dạn phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh triệt phá các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ khi mới nhen nhóm hình thành. Tiếp tục kiểm tra, thử tes, phát hiện, lập hồ sơ tham mưu xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không để sót lọt, nhất là công tác giáo dục, cai nghiện đối tượng tại cộng đồng; phối hợp tốt với Trung tâm cai nghiện để bắt, đưa các đối tượng đã có Quyết định của TAND huyện để đưa đi cai nghiện, giảm nguồn đối tượng nghiện ma túy, ngáo đá ngoài xã hội.

+ Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh, nhất là khu vực Làng Mông, xã ĐăkNgo, huyện Tuy Đức, tỉnh ĐăkNông trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy khu vực giáp ranh.

+ Phối hợp, chăm chọn, xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ma túy” để nhân rộng trên địa bàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

**2. Giải trình nội dung thứ hai:** Hoạt động tín dụng đen đang lộng hành ở nhiều nơi (trong đó có Bù Đăng), nhiều gia đình có người dính vào nợ nần do ham mê đánh bạc, cá cược qua mạng, từ đó vay tín dụng đen để sử dụng vào mục đích không chính đáng của bản thân, lãi cao vẫn chấp nhận. Ngành Công an đã có những giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này thời gian tới:

Như chúng ta đã biết, tình hình hoạt động tín dụng đen trong những năm gần đây trở thành vấn đề xã hội rất bức xúc trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh cũng

như huyện Bù Đăng nói riêng. Tuy nhiên, khi chưa có chỉ đạo đấu tranh, xử lý quyết liệt của Bộ Công an và Công an tỉnh về hoạt động tín dụng đen thì Công an huyện đã nhận thức sâu sắc tính phức tạp của hoạt động này và đã chủ động nắm tình hình, rà soát, lên danh sách, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức triệt phá nhiều nhóm đối tượng từ các địa phương khác đến hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Cụ thể, trong năm 2018, Công an huyện đã tiến hành triệt xóa 04 nhóm-15 đối tượng từ các tỉnh khác (chủ yếu là Hải Phòng) đến thuê nhà hoạt động cho vay với lãi suất cao.

Bước vào năm 2019, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Công an tỉnh về đấu tranh với hoạt động tín dụng đen; để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 14/5/2019 để chỉ đạo, huy động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này. Về phía Công an huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn để triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch chuyên đề mở đợt cao điểm tấn công quyết liệt với loại tội phạm này (từ ngày 05/9/2019 đến 10/10/2019) qua đó đã đạt được những kết quả như sau:

- Về công tác phòng ngừa xã hội:

+ Công an huyện đã trực tiếp biên soạn Thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen” để phục vụ công tác tuyên truyền.

+ Tổ chức phát được 15.000 tờ rơi về phòng chống tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn huyện.

+ Phối hợp Đài phát thanh - truyền hình huyện, xã tổ chức tuyên truyền trên loa được tổng thời lượng là 27,5 giờ về nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”.

+ Phối hợp với huyện đoàn, các xã đoàn tổ chức được 03 đợt ra quân bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo cho vay “tín dụng đen” trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Kết quả, đã tháo, gỡ được khoảng 1.800 tờ rơi, biển quảng cáo.

+ Tổ chức treo được 34 băng rôn tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Về công tác phòng ngừa nghiệp vụ:

+ Tổ chức kiểm tra được 04 đợt - 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện, phát hiện 04 cơ sở kinh doanh cầm đồ có dấu hiệu cho vay lãi nặng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (lãi xuất cầm cố là 2.000đ/1.000.000đ/1ngày) (Mức truy cứu trách nhiệm hình sự là 3.000đ/1.000.000đ/1ngày). Tiến hành cho các cơ sở viết cam kết không tiếp tục tái phạm do không xử lý hành chính được.

+ Tiến hành gọi hỏi, răn đe được 04 lượt - 20 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ về hành vi cho vay lãi nặng.

- Về công tác đấu tranh, triệt phá: Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bù Đăng đã tiến hành phát hiện, triệt phá 06 nhóm - 12 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Kết quả, khởi tố 01 vụ - 01 đối tượng và đang xác minh để phục vụ khởi tố: 01 vụ - 02 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; răn đe, cho cam kết không tái phạm 04 nhóm - 09 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ kết quả phòng ngừa, đấu tranh nói trên, trên địa bàn huyện ngoài phát hiện các nhóm đối tượng từ nơi khác đến hoạt động cho vay lãi nặng, thì hiện còn một số đối tượng là người địa phương có hoạt động cho vay, nhưng qua nắm tình hình chưa phát hiện số này có dấu hiệu cưỡng đoạt, cô ý gây thương tích, đe dọa, đồ chất bản... gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, Công an huyện Bù Đăng đã lập hồ sơ để theo dõi, quản lý thường xuyên.

- Qua quá trình đấu tranh với hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như sau:

+ Đối với các vụ “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ mất rất nhiều thời gian do phải làm việc với từng người vay tiền trong khi đa số những người không hợp tác, cố tình trốn tránh sự triệu tập của Cơ quan điều tra và những người vay tiền ở nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài huyện (Hiện Công an huyện Bù Đăng đang thụ lý 01 vụ, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ kéo dài từ tháng 3/2019 đến nay khi đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ thì đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương nên công tác khởi tố gặp rất nhiều khó khăn).

+ Đối với những trường hợp cho vay lãi nặng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hiện không thể xử lý hành chính được do có vướng mắc trong quy định tại Nghị định 167/CP của Chính phủ. Cụ thể: tại điểm d, khoản 3, điều 11 Nghị định 167/CP quy định: “Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. Tuy nhiên, có hai vấn đề vướng mắc: một là, hiện nay đa số các nhóm cho vay đều không có cầm cố tài sản mà chỉ cần CMND, hộ khẩu...; hai là, từ năm 2016 Ngân hàng nhà nước đã bỏ, không công bố lãi suất cơ bản nên không có cơ sở để xử lý (vấn đề này Công an huyện đã có góp ý sửa đổi, nhưng chưa ban hành).

+ Đối với những đối tượng cho vay lâu năm là người dân địa phương, thường giữa người vay và đối tượng cho vay thỏa thuận với nhau bằng hình thức viết giấy nợ không thể hiện lãi suất nên rất khó chứng minh hành vi vi phạm. Thêm vào đó, trong những trường hợp này người vay tiền thường không trình báo Cơ quan Công an hoặc khi Cơ quan Công an phát hiện thì không hợp tác khai báo, chỉ những trường hợp không thể trả nợ thì mới báo nhưng chỉ với mục đích xin trả tiền gốc hoặc kéo dài thời gian trả nợ.

- Để đấu tranh hiệu quả với hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới, Công an huyện Bù Đăng tập trung thực hiện các giải pháp sau:

+ Công an huyện tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, trong đó tập trung

rà soát, lập danh sách, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các nhóm đối tượng từ nơi khác đến hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt, gây thương tích, đe dọa, đồ chất bản...., kiên quyết không để chúng đến hoạt động tại địa phương. Đối với các đối tượng là người địa phương thì thường xuyên gọi hỏi, răn đe, nếu có dấu hiệu vi phạm như mượn người đòi nợ, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản sẽ tham mưu triệt phá...

+ Đề nghị: các cơ quan, ban ngành của huyện tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện về đấu tranh với hoạt động tín dụng đen trên địa bàn; vì theo kế hoạch của UBND huyện đã có phân công nhiệm vụ cụ thể nhưng đến nay không có đơn vị nào báo cáo (không rõ có triển khai thực hiện không nhưng thực tế không thấy có kết quả). Đề nghị vận động gia đình, người thân không tham gia hoạt động tín dụng đen, vay lãi nặng vì thực tế có trường hợp gia đình của **cán bộ** vay tiền của đối tượng cho vay lãi nặng nhưng khi Cơ quan Công an yêu cầu hợp tác thì không đồng ý.

**3. Giải trình nội dung thứ 3:** *Tình hình tai nạn giao thông trên các tuyến đường liên xã do huyện quản lý năm 2019 tuy giảm số vụ, nhưng tăng số người chết và số người bị thương. Vậy trách nhiệm của ngành Công an và giải pháp của ngành để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới:*

Trong năm 2019, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an huyện Bù Đăng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 05 kế hoạch và 10 công văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đồng thời Công an huyện cũng đã xây dựng 18 kế hoạch để tổ chức thực hiện. Hàng tuần xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT, TT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, tuần tra kiểm soát về TTATGT trên tất cả các tuyến đường do huyện quản lý nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, ngăn ngừa và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Cụ thể:

- Về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT: Năm 2019 đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hội viên Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ; cho cán bộ, đoàn viên huyện và một số xã, thị trấn; cho cán bộ và công nhân Nông trường cao su Minh Hưng; tuyên truyền cho nhân dân thôn 12 xã Thống Nhất; cho học sinh và giáo viên các trường THCS Thọ Sơn, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường DTNT Điều Ong, Trường THCS Quang Trung, Trường THPT Thống Nhất; Trường THCS Minh Hưng, Trường THCS Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường THCS Thống Nhất, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Đức Liễu và một số Chùa nhân dịp “Khóa tu mùa hè”... tổng số 28 đợt, với khoảng 8.625 lượt người tham dự; tặng 280 mũ bảo hiểm cho những người tham gia trả lời đúng các câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra còn tổ chức phát chương trình Làm chủ tay lái của Đài THBP tại nơi tiếp công dân đến làm Chứng minh nhân dân được 239 buổi với thời lượng 480 giờ, có 6.016 lượt người dân xem. So với năm 2018 số đợt tuyên truyền nhiều hơn 07 đợt (28/21 đợt).

- Công tác tuần tra kiểm soát về TTATGT: Đã tổ chức được 1.771 ca TTKS với 6.314 lượt CBCS tham gia; phát hiện 5.237 TH vi phạm TTATGT với các lỗi như:

- + Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy: 276 TH;
- + Đỗ xe nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe: 76 TH;
- + Lắp bánh lốp không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật: 63 TH;
- + Chở hàng rời không có bạt che đậy: 33 TH;
- + Quá tải, quá khổ: 100 TH;
- + Đi không đúng phần đường, làn đường: 27 TH;
- + Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định: 23 TH;
- + Không có đèn soi biển số: 08 TH;
- + Lùi xe trên đường có biển cấm đi ngược chiều: 02 TH;
- + Chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường: 01 TH;
- + Hết hạn kiểm định: 20 TH;
- + Để hàng hóa trong khoang chở hành khách: 04 TH;
- + Vi phạm nồng độ cồn: 179 TH;
- + Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều: 129 TH;
- + Chạy quá tốc độ quy định: 195 TH;
- + Sử dụng chất ma túy: 02 TH;
- + Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 98 TH;
- + Đi trên hè phố: 332 TH;
- + Không có giấy phép lái xe: 859 TH;
- + Bộ phận giảm thanh không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật: 03 TH;
- + Không có giấy đăng ký xe: 427 TH;
- + Chưa đủ tuổi: 214 TH;
- + Chở theo 02 người trên xe: 224 TH;
- + Không đội mũ bảo hiểm: 953 TH;
- + Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách: 17 TH;
- + Sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông: 01 TH;
- + Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển: 427 TH;
- + Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS: 320 TH;
- + Giao xe: 22 TH.

Tạm giữ 1.548 mô tô, 29 xe ô tô, 248 giấy chứng nhận đăng ký, 667 giấy phép lái xe, 102 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ra quyết định xử phạt 5.227 TH với tổng số tiền 3.854.775.000 đồng (*Ba tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng*); phạt cảnh cáo 158 TH; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 243 TH. So với cùng kỳ năm 2018, số ca TTKS nhiều hơn 320 ca (1.771/1.451 ca), số lượt CBCS tham gia nhiều hơn 321 lượt (6.314/5.993 lượt), số phát hiện vi phạm nhiều hơn 1.016 TH (5.237/4.221 TH), số tiền phạt nhiều hơn 1.005.861.000 đồng (3.854.775.000đ/2.848.914.000đ).

- Về tình hình tai nạn giao thông: Trong năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 39 vụ TNGT, làm chết 43 người và bị thương 10 người; so với cùng kỳ giảm 03 vụ (42/39 vụ); giảm 02 người chết (43/45 người); giảm 02 người bị thương (10/12 người). Trong đó:

+ *Tuyến đường quốc lộ 14 do tỉnh quản lý*: Giảm 02 vụ (25/27 vụ); giảm 05 người chết (28/33 người); giảm 03 người bị thương (05/08 người).

+ *Tuyến đường do huyện quản lý*: Giảm 01 vụ (14/15 vụ); tăng 03 người chết (15/12 người); tăng 01 người bị thương (05/04 người).

**\* Nguyên nhân tai nạn:**

- Không chú ý quan sát: 11 TH;
- Đi không đúng phần đường, làn đường: 09 TH;
- Không giữ khoảng cách an toàn: 01 TH;
- Lùi xe không bảo đảm an toàn: 02 TH;
- Vượt xe không đúng quy định: 01 TH;
- Chuyển hướng không đúng quy định: 04 TH;
- Tránh xe không đúng quy định: 02 TH;
- Không nhường đường theo quy định: 02 TH;

---

- Qua đường không bảo đảm an toàn: 02 TH;
- Chờ người trên thùng xe không đúng quy định: 01 TH;
- Lái xe ngủ gật gây tai nạn: 01 TH;
- Tự té khi ôm xe xuống dốc: 01 TH;
- Đang xác minh làm rõ: 01 TH.

**Như vậy:** Phải nói rằng, trong thời gian qua Công an huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch và công văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, cụ thể là số kế hoạch và công văn nhiều hơn các năm trước. Đã chủ động rà soát các điểm đen, các điểm bất hợp lý thường xảy ra tai nạn giao thông để kiến nghị với các ngành chức năng khắc phục, sửa chữa kịp thời như: khắc phục mặt đường trơn trượt, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, cấm biển cấm dừng xe và đỗ xe ở một số đoạn đường, biển khu vực đông dân cư, đoạn thường xuyên xuyên kiểm tra tốc độ ở tuyến đường ĐT760 và ĐT 755B...vv. Đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát về TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm....

Tuy nhiên tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến đường do huyện quản lý trong năm 2019 còn tăng về số người chết và số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận quần chúng nhân dân còn kém;

- Một số đoạn đường đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học đôi lúc chưa có sự chủ động để phối hợp với Công an huyện (lực lượng CSGT) trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, học sinh để nâng cao hiểu biết về quy tắc giao thông đường bộ và cách phòng, tránh tai nạn giao thông.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đôi lúc chưa có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác bảo đảm TTATGT, thiếu kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an xã, thị trấn tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn và giải



quyết dứt điểm các chợ, khu vực buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Một số cơ quan là thành viên Ban An toàn giao thông huyện và UBND một số xã còn chậm thông tin, báo cáo các hoạt động về Thường trực Ban An toàn giao thông huyện theo quy định, mặc dù đã được đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần; có những trường hợp không báo cáo dẫn đến ảnh hưởng cho việc tổng hợp báo cáo chung phục vụ cho việc tham mưu, đề xuất.

- Mặc dù đã có văn bản đề nghị khảo sát gắn đèn vàng cảnh báo ở 02 đầu ngã 3 QL14 – Đường Hùng Vương (tại km 908 + 900) để hạn chế vi phạm và ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện.

**\*/ Giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông trong thời gian tới:**

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên duy trì có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Nhất là phát huy hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT, các chế tài xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và cách phòng, tránh tai nạn giao thông đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ; vi phạm về an toàn kỹ thuật phương tiện. Xác định các địa bàn trọng điểm, giờ cao điểm cần tập trung tuần tra, kiểm soát.

- Thường xuyên khảo sát để kiến nghị với các ngành chức năng tổ chức lại giao thông ở những nơi chưa hợp lý; kịp thời sửa chữa, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường quản lý.

Trên đây là báo cáo chuẩn bị giải trình tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, vậy Công an huyện Bù Đăng báo cáo HĐND huyện biết, tổng hợp.

**Nơi nhận**

- TT HĐND huyện;

- Lưu VP CAH.

**TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Phượng tá Nguyễn Hồng Sơn

